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Umsögn íbúaráðs Laugardals um skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á 

deiliskipulagi Elliðaárvogs fyrir Geirsnef: 

Íbúaráð Laugardals bendir á það að íbúar Laugardalsins eru fara úr því að eiga kost á stóru 

lausagöngusvæði í göngufjarlægð, yfir að því að fá talsvert minna hundagerði samkvæmt 

þessari skipulagslýsingu. Einnig höfum við áhyggjur af því að þau sem þurfa aukið aðgengi og 

nota þetta lausagöngusvæði hunda séu að fara upplifa skerðingu á lífsgæðum. Við hvetjum til 

þess að gæta að þessu tvennu. 

 


